

Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông  
Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280

Liên lạc: Scott Stiles (714) 741-5200  
Tổng quản trị Thành phố



Thứ Hai, 28 tháng 11, 2022

### **CẢNH SÁT TRƯỞNG THÔNG BÁO SẼ VỀ HƯU CUỐI NĂM NAY**

Cảnh sát trưởng Garden Grove Tom DaRé đã thông báo về quyết định nghỉ hưu từ Thành phố Garden Grove sau 32 năm phục vụ voi ba năm rưỡi làm cảnh sát trưởng. Ngày nghỉ hưu chính thức của ông là ngày 31 tháng 12, 2022.

“Đó là một vinh dự và đặc ân khi cùng làm việc với những tinh anh của Sở Cảnh Sát Garden Grove trong hơn ba thập kỷ và kết thúc sự nghiệp của tôi khi giữ chức vụ cảnh sát trưởng của thành phố mà tôi luôn gọi là nhà,” Cảnh sát trưởng Tom DaRé chia sẻ.

Tổng quản trị Thành phố, Scott Stiles cho hay: “Cảnh Sát Trưởng DaRé đã bỏ ra 32 năm để phục vụ và bảo vệ quê nhà là thành phố Garden Grove. Thành phố, cư dân, các doanh nghiệp và du khách rất biết ơn sự tận tụy và khả năng lãnh đạo của ông. Những điều đó đã giúp Garden Grove trở thành một cộng đồng tốt hơn, và Sở Cảnh Sát Garden Grove trở thành một cơ quan công lực mẫu mực. Chúng tôi chúc ông gặp nhiều điều tốt lành nhất khi nghỉ hưu.”

Cảnh Sát Trưởng DaRé sinh ra, lớn lên và đi học tại Garden Grove, bắt đầu sự nghiệp của mình tại Thành phố vào năm 1990 với tư cách là một học viên cảnh sát. Một năm sau, anh trở thành cảnh sát dự bị, và vào năm 1992, được làm cảnh sát tuyển dụng.

Cảnh Sát Trưởng DaRé mang nhiều thay đổi tích cực đến cho Sở Cảnh Sát Garden Grove, tạo ra các đội hợp tác với cộng đồng để giải quyết nhiều vấn đề và phòng chống tội phạm. Ông còn thành lập đội phụ trách các dịch vụ cho người vô gia cư. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ông DaRé còn giữ vai trò giám đốc trung tâm hoạt động khẩn cấp của thành phố.

## **CẢNH SÁT TRƯỞNG THÔNG BÁO SẼ VỀ HƯU CUỐI NĂM NAY 2-2-2**

Trong sự nghiệp, Cảnh Sát Trưởng DaRé được khen ngợi rất nhiều và thậm chí còn nhận được 'Huân Chương Dũng Cảm' của Sở Cảnh Sát Garden Grove.

Tổng Quản Trị Stiles cho biết Hội Đồng Thành Phố Garden Grove sẽ vinh danh Cảnh Sát Trưởng Tom DaRé tại phiên họp ngày 13 Tháng Mười Hai. Theo Giám đốc Thành phố Scott Stiles, Thành Phố sẽ đưa ra thông tin về người thay thế ông DaRé trong những tuần tới.

###